

UBND TỈNH TRÀ VINH
BCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 27 /PCTT

Trà Vinh, ngày 11 tháng 7 năm 2022

V/v chủ động ứng phó với vùng áp thấp
có khả năng mạnh lên thành áp thấp
nhiệt đới, thời tiết nguy hiểm trên biển
và mưa lớn ở khu vực Nam bộ.

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp trên biển Đông đang di chuyển theo hướng Tây và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo đến ngày 12/7/2022, khu vực phía Nam biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giạt cấp 7, cấp 8, biển động, riêng vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giạt cấp 8-9, biển động mạnh.

Ngoài ra, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giạt mạnh.

Mặt khác, từ nay đến ngày 12/7/2022, trên đất liền khu vực Nam bộ cũng xảy ra các đợt mưa vừa, vừa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông

Để sẵn sàng ứng phó vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, thời tiết nguy hiểm trên biển và mưa lớn trên diện rộng, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh đề nghị các đơn vị:

1. Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo về vùng áp thấp, triển khai các biện pháp phòng tránh theo phạm vi, lĩnh vực quản lý khi có tình huống xảy ra.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản thông tin kịp thời diễn biến thời tiết để các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết và chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn tàu thuyền.

3. Đài Khí tượng Thủy văn Trà Vinh, Đài Phát Thanh và Truyền hình Trà Vinh

Tăng cường công tác dự báo, đưa tin kịp thời để các ngành, các cấp, người dân trên địa bàn tỉnh chủ động ứng phó kịp thời.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức trực ban nghiêm túc.

Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân có nhà ở tạm bợ, thiếu kiên cố chằng chống nhà cửa nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Phối hợp chặt chẽ cùng các Đơn Biên phòng duy trì thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện đánh bắt thủy, hải sản, thông tin kịp thời diễn biến, tình hình vùng áp thấp để ngư dân chủ động ứng phó.

Rà soát lại diện tích sản xuất có nguy cơ ngập do mưa lớn, thông tin kịp thời diễn biến của thời tiết để người dân chủ động trong sản xuất, tránh thiệt hại.

Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện. /

Nơi nhận :

- Như trên;
- TB, các PTB;
- Lưu: VT, PCTT. /

TL. TRƯỞNG BAN
CHÁNH VĂN PHÒNG
BAN CHỈ HUY
PHÒNG, CHỐNG
THIÊN TAI VÀ
TÌM KIẾM CỨU NẠN
TRÁ VINH
Điệp Như Bình

Số: TTNH_16h00/DBQG_DBTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2022

TIN THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN

Hồi 13 giờ chiều nay (10/7), vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 14,5-15,5 độ Vĩ Bắc; 111,5-112,5 độ Kinh Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Giữa Biển Đông nối với vùng áp thấp nên từ nay và đến ngày 12/7, khu vực phía Nam Biển Đông và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giạt cấp 7-8, biển động; riêng vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giạt cấp 8-9, biển động mạnh; vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Giữa Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giạt cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Từ ngày 13/7, gió trên các vùng biển có xu hướng hoạt động yếu dần.

Ngoài ra, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giạt mạnh. Các tàu thuyền, lồng bè ở ven biển Trung và Nam Trung bộ có nguy cơ chịu tác động của mưa dông và gió giạt mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 2.

Bản tin tiếp theo phát lúc 04h00 ngày 11/7.

Tin phát lúc: 16h00
Soát tin: Đỗ Tiến Vinh

TUQ. GIÁM ĐỐC
P. TRƯỞNG PHÒNG DỰ BÁO THỜI TIẾT

Nguyễn Hữu Thành